



Meat Industry Employees'
Superannuation Fund

MIESF LÀ QUỸ HƯU BỔNG NGÀNH NGHỀ CỦA CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN THỊT KHẮP NƯỚC ÚC.



Tháng 11, năm 2023

Được phát hành bởi **Meat Industry Employees' Superannuation Fund Pty Ltd**

ABN 58 005 793 199 AFSL 239953

Công ty ủy thác của **Meat Industry Employees' Superannuation Fund ABN 17 317 520 544**

Được ủy quyền bởi **MySuper 173175205 44110**

Dưới đây là 6 lý do tại sao MIESF là lựa chọn tốt cho người làm việc trong ngành thịt.

1. MIESF có hiệu suất đầu tư mạnh

Lựa chọn MySuper của MIESF thường xuyên là sản phẩm có hiệu quả trong số các sản phẩm MySuper tốt nhất ở Úc.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, các mức lợi nhuận đầu tư MySuper của chúng tôi là như sau:

1-năm: 8,0 %*

3-năm trung bình mỗi năm: 7,8 %*

5-năm trung bình mỗi năm: 7,0 %*

7-năm trung bình mỗi năm: 7,8 %*

10-năm trung bình mỗi năm: 7,8 %*

* Lợi nhuận không bao gồm các khoản phí, chi phí và thuế liên quan đến đầu tư nhưng không bao gồm phí và chi phí liên quan đến thủ tục hành chính.

2. MIESF có mức phí cạnh tranh

Là một quỹ hưu bổng mang lại toàn bộ lợi nhuận cho các thành viên, MIESF cam kết với các mức phí cạnh tranh. Sản phẩm MySuper của chúng tôi có phí hành chính và chi phí là 2,35 \$ mỗi tuần cộng với phí thu hồi chi tiêu 0,18 % và phí và chi phí liên quan đến đầu tư ước tính là 0,43 % mỗi năm.

3. Một lần nữa MIESF đạt tiêu chuẩn kiểm tra hiệu suất Your Super của APRA

Lợi nhuận đầu tư MySuper của chúng tôi là 7,5 %* mỗi năm trong 8 năm tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 được xếp hạng cao theo đánh giá hiệu suất Your Future, Your Super mới nhất của APRA. Hãy vào trang mạng của ATO và xem hiệu suất MySuper của chúng tôi so với các sản phẩm MySuper khác.

Quý vị có thể tìm thấy các kết quả kiểm tra Your Future, Your Super trực tuyến tại:

www.ato.gov.au/yoursuper-comparison-tool

Xin lưu ý hiệu suất đầu tư trước đây không là chỉ báo đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai.

Mức lợi nhuận và phí của quý vị sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị. Dữ liệu và thông tin xếp hạng của APRA có thể thay đổi.

4. MIESF có bảo hiểm tự động

Các thành viên đủ điều kiện sẽ tự động được cung cấp Bảo hiểm Tử vong, Bệnh giai đoạn cuối và Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TPD) khi họ tham gia MIESF, tuân theo một số hạn chế, trừ khi họ chọn không tham gia.

Các hội viên đủ điều kiện dưới 55 tuổi được số tiền bảo hiểm lên đến 200.000 \$ khi qua đời và có bệnh giai đoạn cuối.

Các hội viên đủ điều kiện từ 55 tới tròn 64 tuổi được bảo hiểm lên đến 100.000 \$ khi qua đời và có bệnh giai đoạn cuối.

Các hội viên đủ điều kiện từ 65 tới tròn 69 tuổi được bảo hiểm lên đến 35.000 \$ khi qua đời.

Các hội viên đủ điều kiện dưới 30 tuổi được bảo hiểm lên đến 150.000 \$ cho khuyết tật vĩnh viễn. Mức bảo hiểm TPD giảm nhanh từ 30 tới 64 tuổi và là 0 \$ từ 65 tuổi.

Số tiền đóng bảo hiểm được rút thẳng từ tài khoản của mỗi hội viên đủ điều kiện và phí sẽ tùy thuộc vào độ tuổi của hội viên và số tiền bảo hiểm.

Có các điều khoản và điều kiện đối với hợp đồng bảo hiểm và điều này ảnh hưởng đến khoản tiền bồi thường và khi nào tiền được công ty bảo hiểm trả. Để có thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện, bao gồm các điều kiện hạn chế hay loại trừ, xem Tập thông tin Bảo hiểm mới nhất có sẵn trên mạng của chúng tôi.

5. Thay đổi việc làm hay về hưu?

Nếu quý vị đang thay đổi công việc của mình thì quý vị có thể để quý hưu bổng MIESF tiếp tục tạo lợi nhuận cho quý vị bằng cách nói với chủ lao động rằng MIESF là quỹ quý vị chọn. Đội nhân viên chăm sóc hội viên của chúng tôi có thể giúp quý vị với thủ tục duy trì MIESF là quỹ hưu bổng quý vị chọn với chủ lao động mới. Nếu quý vị đang nghĩ đến việc nghỉ hưu, MIESF có một bộ phận phụ trách lương hưu cho thành viên của họ.

Hãy nói chuyện với chúng tôi về sản phẩm Lương hưu đang hoạt động của chúng tôi.

6. Với MIESF quý vị đang dùng công ty tốt

MIESF tự hào đã hỗ trợ công nhân chế biến thịt ở khắp nước Úc hơn 40 năm nay và là quỹ hưu bổng ngành nghề trả toàn bộ lợi nhuận của nó cho hội viên. Trong năm 2022/23 có đến hơn 3.000 chủ lao động khắp nước Úc sử dụng MIESF.

Cách thức tham gia?

Quý vị có thể yêu cầu chủ lao động trả tiền hưu bổng cho MIESF bằng cách nói chuyện trực tiếp với họ. Hoặc hãy vào trang mạng MIESF www.miesf.com.au và tải về tờ đơn Nomination of MIESF as my Choice of Fund (Đề cử MIESF là quỹ hưu bổng do tôi chọn) và đưa cho chủ lao động của quý vị.

Muốn biết thêm?

Công việc của chúng tôi là giúp quý vị với sự hỗ trợ chung trong việc quản lý hưu bổng, bảo hiểm và lương hưu của quý vị.

Hãy gọi nhân viên nhiệt tình của chúng tôi qua số 1800 252 099 (Thứ hai tới Thứ sáu) hoặc truy cập www.miesf.com.au

Tài liệu này hiện hành vào ngày xuất bản và có thể thay đổi. Tài liệu chứa thông tin hoặc lời khuyên chung đã được soạn viết không tính đến mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của quý vị.

Trước khi tiến hành việc gì dựa vào tài liệu này, quý vị nên xem xét tính phù hợp của lời khuyên đối với mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của quý vị.

Khi đưa ra quyết định về MIESF hoặc sản phẩm Lương hưu của chúng tôi, hãy xem xét Tuyên bố về Sản phẩm (Product Disclosure Statements) và Xác định Thị trường Mục tiêu (Target Market Determinations) của MIESF tại www.miesf.com.au